

Việc sơ tán của bạn sẽ cứu mạng sống của mọi người.

Khi thiên tai xảy ra, hầu hết mọi người quyết định đi sơ tán với lý do **“Vì mọi người xung quanh đã sơ tán”**.

Chính vì vậy, **bạn hãy là người đầu tiên bắt đầu đi sơ tán.**

Và trong cuộc sống hàng ngày hãy nói chuyện với những người xung quanh, v.v... để khi đi sơ tán có thể lên tiếng kêu gọi lẫn nhau trong khu vực và **“Sơ tán sớm”**.

Bên cạnh đó, ngoài nơi sơ tán mà thành phố và thị trấn chỉ định ra, hãy tìm thêm **“Nhiều nơi sơ tán”** khác như nhà của người thân hoặc nhà người quen, v.v... ở một nơi an toàn.

Mức cảnh báo 3

(người cao tuổi, v.v... sơ tán)

Những người cần thời gian để sơ tán như người cao tuổi ở những nơi nguy hiểm, v.v... sẽ sơ tán. Những người khác thì chuẩn bị sơ tán.

Mức cảnh báo 4

(tất cả mọi người sơ tán)

Tất cả những người ở nơi nguy hiểm sẽ sơ tán. Hãy hành động nhanh như nếu cảm thấy nguy hiểm thì sơ tán khi trời còn sáng, v.v...

Mức cảnh báo 5 là tình trạng đã xảy ra thiên tai.

Đầu tiên là bắt đầu từ bạn. Hãy bắt đầu hành động sơ tán.

Làm gì, tại thời điểm nào? 3 điểm lưu ý để bảo vệ mạng sống khỏi thảm họa sạt lở đất cát

Điểm lưu ý 1

Biết những mối nguy hiểm ở nhà mình hoặc ở nhà của bố mẹ trong “Cuộc sống sinh hoạt hàng ngày”.

Bây giờ, hãy kiểm tra lại một lần nữa xem mình có nằm trong khu vực có nguy cơ xảy ra thảm họa sạt lở đất cát hay không.

✓ **Vậy là hiểu được!**

Bản đồ nguy cơ

Có thể nhận tại thành phố và thị trấn đang sinh sống.

Internet

Có thể xem ngay trên website “Cổng thông tin về thảm họa sạt lở đất cát ở Hiroshima” của Bộ phận phòng ngừa sạt lở đất cát tỉnh Hiroshima. (“どしゃさいがいぼーたるひろしま”)

Viện Nghiên cứu Địa lý Nhật Bản



Có thể xem từ mã vạch 2 chiều ở đây.



どしゃさいがいぼーたるひろしま

✓ **Chỗ này quan trọng!**

土砂災害警戒区域
どしゃさいがいけいかいいき
Khu vực cảnh giác thảm họa sạt lở đất cát

土砂災害特別警戒区域
どしゃさいがいとくべつけいかいいき
Khu vực cảnh giác đặc biệt thảm họa sạt lở đất cát

Có nguy cơ xảy ra thảm họa sạt lở đất cát tại các vùng được công bố và chỉ định trong khu vực này. Vui lòng chuẩn bị sẵn sàng cho việc sơ tán.

Điểm lưu ý 2

Thường xuyên cập nhật thông tin mới nhất vào “Ngày trời mưa”.

Hãy xem “thông tin nguy cơ về thảm họa sạt lở đất cát” (“どしゃさいがいきけんどうじょうほう”) bằng cách phát dữ liệu NHK.

Hãy xem “thông tin nguy cơ về thảm họa sạt lở đất cát” (“どしゃさいがいきけんどうじょうほう”) khi mưa lớn trong thời gian ngắn hoặc mưa trong thời gian dài.

✓ **Vậy là hiểu được!**

Có thể xem bằng nút (d) trong kênh NHK General TV.



Phương pháp thao tác

- 1 Điều chỉnh kênh thành NHK General TV và nhấn nút (d) (phát dữ liệu) bằng điều khiển từ xa.
- 2 Chọn “Thông tin phòng chống thiên tai và sinh hoạt” (“防災・生活情報”).
- 3 Chọn “Thông tin nguy cơ về thảm họa sạt lở đất cát” (“土砂災害危険度情報【どしゃさいがいきけんどうじょうほう】”).



Thông tin nguy cơ về thảm họa sạt lở đất cát của khu vực sinh sống sẽ được hiển thị dựa trên mã bưu chính được đăng ký trên TV.

Trích dẫn từ Đài truyền hình NHK Hiroshima



Điểm lưu ý 3

“Khi sơ tán”, hãy lên tiếng kêu gọi lẫn nhau và hành động. Đầu tiên là bắt đầu từ bạn.

Hãy hành động và hợp tác sớm để bảo vệ mình khỏi nguy hiểm.

✓ **Chỗ này quan trọng!**

Sơ tán khi trời còn sáng.

Kêu gọi lẫn nhau và sơ tán cùng với người trong gia đình và hàng xóm xung quanh

Khi không thể đi ra ngoài được thì hãy sơ tán ở một nơi cách xa vách núi và từ tầng 2 trở lên.



Nơi liên hệ

Liên quan đến phong trào trên toàn bộ cư dân tỉnh: Bộ phận thúc đẩy mọi người cùng nhau giảm thiệt hại do thiên tai - Quản lý nguy cơ tỉnh Hiroshima (“みんなでげんさいすいしんか”)

TEL 082-513-2781

Liên quan đến thảm họa sạt lở đất cát: Bộ phận phòng ngừa sạt lở đất cát - Cục xây dựng dân dụng tỉnh Hiroshima (“さぼうか”)

TEL 082-221-3764

Phát hành tháng 10 năm 2020